



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ถึง ทุก สรภ., ทุกสำนัก, ทุกเขต, ทุกฝ่าย  
เลขที่ กปต.(ตม.) ๓๒๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มิ.ค. ๒๕๖๐  
เรื่อง แจ้งเวียนรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และรายงานผลการ  
เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ)  
จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน รพภ., อส., อช., อฝ.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิกภาคด้านต่างๆ ที่นำเสนอ ทั้งนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการดำเนินงานและมีข้อสังเกตในการบริหารงาน นอกจากนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้เดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑  
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายไสยสิน ญาโณทัย)

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน กองประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายวางแผนและสนับสนุนการตรวจสอบ  
สำนักตรวจสอบภายใน โทร.๐-๒๕๕๐-๕๐๐๑, ๐-๒๕๕๐-๙๑๗๐ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๑๘๘

ที่ มท ๕๓๐๑.๒๐/๑๕๖๓๙ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐

- เรื่อง ๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่องเดิม

๑. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ บทบาทและความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต การสอบบัญชี ฝ่ายบริหารจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ความรับผิดชอบอื่นๆ รวมทั้งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบหมาย

ข้อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องที่น่าเสนอ โดยเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑.๑ รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานและสถานะการเงินประจำงวด ๑๒ เดือน สิ้นสุดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลกำไรสุทธิรวม จำนวน ๒๕,๙๑๑.๓ ล้านบาท โดยในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน ๑,๙๑๐.๙ ล้านบาท และ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๓๗๘,๒๓๙.๘ ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน ๒๒๖,๐๙๑.๙ ล้านบาท ส่วนของทุน จำนวน ๑๕๒,๑๔๗.๙ ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด จำนวน ๑,๘๑๕.๐ ล้านบาท

**๑.๒ รายงานการใช้จ่ายเงินลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒๓,๘๕๖.๓ ล้านบาท มีเป้าหมายเบิกจ่าย ๑ เดือน (มกราคม ๒๕๖๐) จำนวน ๔๐๔.๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๔๔๕.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๓ ของแผนการเบิกจ่าย ๑ เดือน หรือร้อยละ ๑.๙ ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

**๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานด้านพาดสายสื่อสารที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี**

สำนักตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบหนี้ค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาตในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ของบริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จำกัด สรุปได้ว่ามียอดเรียกเก็บค่าพาดสายก่อนได้รับอนุญาต ที่ได้ตั้งหนี้ในระบบ SAP เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๔,๕๔๐,๙๔๘.๕๘ บาท ได้รับชำระเงินแล้ว จำนวน ๖๐,๕๓๓,๔๒๕.๙๐ บาท และยังคงค้างชำระอยู่ จำนวน ๑๔,๐๐๗,๕๒๒.๖๘ บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ได้มีการดำเนินการหรือตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสาย ของบริษัท ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จำกัด สรุปได้ดังนี้ เริ่มจากการขอแผนผังการพาดสายที่มีอยู่ในระบบ GIS ของบริษัทฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำมาเปรียบเทียบกับ (Match) กับข้อมูลการพาดสายในระบบ GIS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว พบว่าข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ได้ตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสาย จากบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงขยายผลไปตรวจสอบทุกการไฟฟ้าในสังกัดแล้ว สามารถตั้งหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเรียกเก็บในปีที่ผ่านมา จากจำนวน ๑๐ กว่าล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ ๗๕ ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ไปขยายผลการดำเนินการกับทุกบริษัท ในทุกการไฟฟ้าในสังกัด หากพบว่ามีผู้ประกอบการหรือบริษัทใดที่ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการปรับปรุงและตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกการไฟฟ้าเขต ตรวจสอบความถูกต้องในการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของทุกบริษัทในทุกการไฟฟ้าในสังกัด และตั้งหนี้เรียกเก็บค่าพาดสายให้ถูกต้องครบถ้วน โดยนำวิธีปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มาเป็นต้นแบบ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

## ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจเสริมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิ้นสุดไตรมาสที่

๔/๒๕๕๙

ผลการดำเนินงานในงวดเดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ กฟผ. มีรายได้การให้บริการธุรกิจเสริมทั้งหมดรวม ๕,๗๓๔.๑๒ ล้านบาท และมีคะแนนประเมินผลตามเกณฑ์วัดที่ ๑ ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม อยู่ที่ระดับ ๕ นอกจากนี้ยังมีการรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการดำเนินการใน ๒ ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่ ๑ ขอยกเว้นในเรื่องของการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และส่วนที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง แก๊ซ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการบริการเสริมทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาปรับปรุง แก๊ซ ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการบริการเสริมทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ครอบคลุม ครบถ้วนในทุกประเด็น มีความยืดหยุ่น และสามารถดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวด้วย

## ๑.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑.๕.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในปัจจัยเสี่ยงที่ ๑ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมกิจกรรมในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลระบบ GIS

๑.๕.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบในเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ ซึ่งเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑) ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในปัจจัยเสี่ยงที่ ๕ : หน่วยสูญเสียในภาพรวมสูง โดยเพิ่มเติมเรื่องการนำโปรแกรม U\_CUBE มาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการลดหน่วยสูญเสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีข้อคิดเห็นในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเติม ในเรื่องการนำโปรแกรม U\_CUBE มาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการลดหน่วยสูญเสีย ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งระยะแรกอาจยังไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป และขอให้มีการทบทวนการดำเนินงาน (Work Flow) และมาตรการสั่งการที่ชัดเจนว่าต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้มีการตอบสนอง อย่างรวดเร็วฉับไว และทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดหน่วยสูญเสียได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการใช้งานโปรแกรม U\_CUBE ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบทุกไตรมาส

๑) รับทราบ...

๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๕๙ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙ (มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) จำนวน ๖ ปัจจัยเสี่ยง

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รายงานต่อคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้ว

#### ๑.๖ งานด้านการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้

- ๑) รับทราบผลการสอบทานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค์กร) ประจำปี ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔
- ๒) รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักตรวจสอบภายใน

### ๒. รายงานผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ๒.๑ พบผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และดูงานการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ จังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่, ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดลำพูน ดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน โดยมี นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม และบรรยายข้อมูลบริษัทพอสรุปสาระสำคัญได้ว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด เป็นโรงงานที่ผลิตพลังงานความร้อนในรูปไอน้ำและไฟฟ้า ด้วยระบบความร้อนรวม (Cogeneration System) จากเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ในปริมาณการใช้ ๔๘,๐๐๐ ตันต่อปี กำลังการผลิตไอน้ำ ๒.๕ ตันต่อวัน และไฟฟ้าอีก ๙.๙ เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณ ๗๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ต่อปี

#### ๒.๒ พบผู้บริหารหน่วยงาน และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ นายสมพงษ์ ปฤชานนท์ ผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายข้อมูลสำคัญการไฟฟ้า พอสรุปได้ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่รับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าใน ๘ อำเภอ มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และสาขาย่อยในสังกัด รวม ๗ แห่ง ได้แก่ สาขาแม่สะเรียง, สาขาปาย, สาขาย่อยขุนยวม, สาขาย่อยปางมะผ้า, สาขาย่อยแม่ลาน้อย, สาขาย่อยกัลยาณวัฒนา และสาขาย่อยสบเมย จำนวนพนักงาน รวมทั้งสิ้น ๙๘ คน มีสถานีไฟฟ้า ๒ แห่ง คือ (๑) สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน ขนาด ๒x๒๕ MVA จ่ายโหลดสูงสุด ๒๐.๐๙ เมกะวัตต์ และ (๒) สถานีไฟฟ้าปาย ขนาด ๑x๒๕ MVA จ่ายโหลดสูงสุด ๖.๕๖ เมกะวัตต์ หน่วยจำหน่ายเฉลี่ยต่อเดือน ๑๐.๒ ล้านหน่วย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๔๑ ล้านบาท มีหน่วยการใช้ไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑.๓๓% จำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด ๖๑,๗๐๙ ราย เป็นผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั้งสิ้น ๓๐๕ ราย

หน่วยสูญเสียสามารถดำเนินการได้ ๘.๒% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๐% และในปีที่ผ่านมายังมีผลงานที่ภาคภูมิใจระดับการไฟฟ้าเขต ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดคลิป KYT นอกจากนี้ยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ดีมีคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ และให้การสนับสนุนหลอดประหยัดไฟฟ้า LED กับโบราณสถานในพื้นที่อีกด้วย

จากการรับฟังการบรรยายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ควรดำเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

๑) เรื่องการให้บริการ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานที่สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีระบบจำหน่ายที่มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ

๒) เรื่องหน่วยสูญเสีย ถึงแม้จะดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ก็ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหน่วยสูญเสียให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

๓) เรื่องการบริหารจัดการคลังพัสดุ ต้องมีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีการตรวจสอบพัสดุที่มีอยู่จริงเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากพบว่ามีพัสดุขาดบัญชีต้องหาสาเหตุพร้อมหาแนวทางในการป้องกัน และพิจารณาหาผู้รับผิดชอบด้วย

๔) เรื่องการแก้ไขปัญหาคะแสไฟฟ้าดับ หรือไม่เพียงพอกับความต้องการ ควรรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมไว้รองรับ และจัดทำเป็น Action Plan ให้สอดคล้องกับสมมติฐานการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต ต้องทำงานในเชิงรุก เพื่อให้คุณภาพการบริการดียิ่งขึ้น

๕) เรื่องการละเมิดการใช้ไฟฟ้า หากตรวจพบให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำละเมิดฯ ทุกราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำละเมิดฯ ขึ้นอีก

สุดท้ายก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มีความอดทน อดทนเพียร และให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาทุรกันดาร การเดินทางไม่สะดวกมากนัก และมักมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ แต่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ก็ยังปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ขอเป็นกำลังใจและขอให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้ใช้บริการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ.



(นายถวิล เป็ชานศรี)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

22 ส.ค. 2560



(นายประสิทธิ์ สืบชนะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ